

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๗๐๓๘/ว ๑๓๕๖



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี
๘๗/๓๒ ม.๑ ถ.พระยาสุรเสนา
ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ. ๒๐๐๐๐

๘ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการมหกรรมวิชาการ “แนะแนวอาชีพสำหรับการมีรายได้ระหว่างเรียน”
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ทุกอำเภอ / ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) นโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง การส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ (Learn to Earn) เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมและส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้การฝึกทักษะอาชีพให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้ได้รับการฝึกอาชีพ และแนะแนวให้มีความรู้ไปสร้างอาชีพเสริม และเกิดรายได้ระหว่างเรียน ในครั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี จึงได้กำหนดจัดโครงการมหกรรมวิชาการ “แนะแนวอาชีพสำหรับการมีรายได้ระหว่างเรียน” ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมหกรรมวิชาการ “แนะแนวอาชีพสำหรับการมีรายได้ระหว่างเรียน” ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิบูลผล พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี

กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง

โทร ๐ ๓๘๒๘ ๗๑๔๘/โทรสาร ๐ ๓๘๒๗ ๓๗๘๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cbi_nfedc@nfe.go.th

“เรียนดี มีความสุข”



กำหนดการ

โครงการมหกรรมวิชาการ “แนะแนวอาชีพสำหรับการมีรายได้ระหว่างเรียน”

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗

ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗	
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.	- ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.	พิธีเปิด - ประธานเดินทางมาถึงห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี - พิธีกรกล่าวต้อนรับ - พิธีกรกล่าวเรียนเชิญประธานขึ้นบนเวทีเพื่อรับฟังคำกล่าว วัตถุประสงค์และคำกล่าวรายงาน - รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ - ประธานกล่าวเปิด - บันทึกภาพร่วมกัน
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.	- ประธาน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเยี่ยมชมบูธฝึกอาชีพฯ ของสถานศึกษาในสังกัด - นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เยี่ยมชมและฝึกอาชีพ ตามบูธของสถานศึกษา ในสังกัด
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.	กิจกรรมการแสดงบนเวที
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.	- นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เยี่ยมชมและฝึกอาชีพ ตามบูธของสถานศึกษา ในสังกัด - กิจกรรมบนเวที โชว์สาธิตการฝึกอาชีพฯ ที่น่าสนใจ
เวลา ๑๖.๓๐ น.	พิธีปิด - รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงาน - ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี กล่าวปิดงาน

หมายเหตุ : ๑. การแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

๒. กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม